
68. fundur hverfisnefndar Holta- og Hlíðahverfis 

Haldinn í Glerárskóla 5. nóvember 2013 

Mættir voru :  Berglind Rafnsdóttir, Helgi Stefánsson, Óskar Ingi Sigurðsson og Sigrún Elva Briem 

 

1.  Gangbrautir á leið í skólann 

Þar sem var ekið á dreng úr Glerárskóla í október skoðaði hverfisnefndin gangbrautarmál á gatnamótum 

Skarðshlíðar og Höfðahlíðar þar sem að atvikið átti sér stað og mörg börn fara yfir daglega.  Komumst 

við að því að á þessum gatnamótum er engin merkt gangbraut þarna, en það er niðurtak einsog sé gert 

ráð fyrir gangbraut.  Hverisnefnd og öðrum íbúum finnst alltof hratt ekið í skólahverfinu okkar og vanti 

einnig merktar gangbrautir til að auka öryggi gangandi vegfarenda. 

 

Ekki fleira fært til bókunar 

Sigrún Elva Briem 


